

Số: /BC-UBND

Vĩnh Linh, ngày tháng 11 năm 2024

BÁO CÁO

Giải trình, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 20 HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026

UBND huyện nhận được Báo cáo số 100/BC-HĐND ngày 26/9/2024 của Thường trực HĐND huyện tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 20 HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026. UBND huyện đã nghiêm túc tiếp thu và ban hành Công văn số 2160/UBND-VP ngày 30/9/2024 chỉ đạo các phòng ban, cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương giải quyết và trả lời các ý kiến, kiến nghị mà cử tri quan tâm. Trên cơ sở tham mưu giải trình của các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, UBND huyện báo cáo cụ thể như sau:

I. CỬ TRI XÃ VĨNH LÂM KIẾN NGHỊ

1. Cử tri thôn Tiên Mỹ 1 có ý kiến:

- Năm 2023, thôn Tiên Mỹ 1 được UBND huyện phân bổ nguồn vốn đầu tư xây dựng GTNN tuyến đường từ tỉnh lộ 573a lên khu dân cư gồm 2 gói thầu với tổng mức đầu tư 1,7 tỷ đồng. Đến nay, mới được đầu tư xây dựng gói thầu 1 tỷ, còn gói thầu 700 triệu chưa được thực hiện. Vì vậy, đề nghị UBND huyện xem xét bố trí nguồn vốn để đầu tư xây dựng.

- Trên địa bàn thôn Tiên Mỹ 1 có đoạn đường chiều dài khoảng 800 m nối từ đường tỉnh lộ 573a tại cổng chào thôn về quốc lộ 1A (Tuyến đường tránh khu di tích lịch sử đôi bờ Hiền Lương) có vai trò vừa là đường sản xuất, vừa là đường dân sinh thông thương với thôn Phan Hiền xã Vĩnh Sơn nay đã xuống cấp, vì vậy đề nghị UBND huyện xem xét bố trí nguồn vốn để đầu tư xây dựng.

Trả lời:

- Dự án Bê tông hóa đường liên thôn từ tỉnh lộ 573A lên thôn Tiên Mỹ 1, xã Vĩnh Lâm với tổng mức 700 triệu đồng đã được UBND huyện quyết định đầu tư, tuy nhiên năm 2024, tình hình thu từ bán đấu giá QSD đất trên địa bàn huyện còn gặp nhiều khó khăn, dự kiến nguồn thu sẽ không đạt kế hoạch đề ra, vì thế một số dự án có nguy cơ phải hoãn, giãn tiến độ thực hiện để đảm bảo đúng các quy định.

- UBND huyện tiếp thu ý kiến cử tri. Tuy nhiên, trong điều kiện ngân sách huyện còn nhiều khó khăn, vì thế UBND huyện kiến nghị UBND xã Vĩnh Lâm cần đẩy mạnh công tác quy hoạch, bán đấu giá QSD đất trên địa bàn xã, tạo nguồn thu ngân sách để đầu tư nâng cấp, mở rộng các tuyến đường trên, kịp thời phục vụ nhu cầu của bà con Nhân dân.

Thời gian tới huyện sẽ cân đối nguồn lực, quan tâm đầu tư các tuyến đường trên theo ý kiến, nguyện vọng của cử tri.

2. Cử tri thôn Tiên Mỹ 2: Trên địa bàn thôn có đoạn đường nối từ tỉnh lộ 573a lên thôn Tiên Mỹ 2 chiều dài 1 km (đường Giếng Đô) là con đường đến trường của học sinh 3 cấp học (Trung học CS&THPT Bến Hải, trường Tiểu học Vĩnh Lâm và trường Mầm non Vĩnh Lâm) mặc dù đã được bê tông hóa nhưng nay đã xuống cấp, ảnh hưởng rất lớn đến việc đến trường của học sinh, nhất là trong mùa mưa lũ. Đề nghị UBND huyện quan tâm đầu tư nâng cấp (Đoạn đường này cử tri đã ý kiến tại hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 15 và sau kỳ họp thứ 18 của HĐND huyện nay tiếp tục đề nghị).

Trả lời:

UBND huyện tiếp thu ý kiến cử tri, tuy nhiên, trong điều kiện ngân sách huyện còn nhiều khó khăn vì thế UBND huyện kiến nghị UBND xã Vĩnh Lâm cần đẩy mạnh công tác quy hoạch, bán đấu giá QSD đất trên địa bàn xã, tạo nguồn thu ngân sách để đầu tư nâng cấp, mở rộng các tuyến đường trên, kịp thời phục vụ nhu cầu của bà con Nhân dân. Thời gian tới huyện sẽ cân đối nguồn lực, quan tâm đầu tư tuyến đường trên theo ý kiến, nguyện vọng của cử tri.

3. Giáo viên trường Mầm non Vĩnh Lâm: Trong thời gian qua UBND huyện đã đầu tư xây dựng cho Trường 01 dãy nhà 2 tầng, 04 phòng học rất khang trang, tuy nhiên hiện nay nhà trường gặp nhiều khó khăn trong công tác tổ chức dạy và học vì hiện tại dãy nhà 2 tầng mới chưa có sân và lối vào. Chính vì vậy, đề nghị UBND huyện khảo sát thực tế để bố trí nguồn vốn đầu tư xây dựng bảo đảm phục vụ cho năm học mới.

Trả lời:

Trên cơ sở nguồn thu sử dụng đất của các địa phương, ngày 01/10/2024, UBND huyện Vĩnh Linh đã ban hành Quyết định số 3252/QĐ-UBND về việc phân bổ chi tiết nguồn vốn thu sử dụng đất cho một số dự án trong đó có phân bổ cho trường Mầm non Vĩnh Lâm 250 triệu đồng để làm sân và lối vào trước các phòng học mới. UBND huyện đã đề xuất thông qua chủ trương đầu tư công trình tại kỳ họp thứ 22. HĐND huyện và sau khi thông qua UBND huyện sẽ chỉ đạo khẩn trương thực hiện.

II. CỬ TRI THỊ TRẤN HỒ XÁ KIẾN NGHỊ

1. Chợ Hồ Xá 3 (chợ Xếp) tại Khu phố Chợ Huyện qua nhiều năm hoạt động đã xuống cấp trầm trọng. Trong thời gian chờ đợi xây dựng mới, đề nghị UBND huyện quan tâm sửa chữa và tu bổ để bà con được tiếp tục buôn bán nhất là trong mùa mưa bão.

Trả lời:

UBND huyện đã xây dựng Đề án phát triển Thương mại du lịch huyện, trong đó có nội dung đầu tư xây dựng Chợ Hồ Xá 3 (chợ Xếp) tại vị trí mới. Hiện nay, UBND huyện đang chỉ đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng thực hiện Quy hoạch chi tiết, dự kiến trong tháng 10 sẽ hoàn thiện. Sau khi Quy hoạch hoàn

thiện UBND huyện sẽ kêu gọi, thu hút đầu tư xây dựng mới. Hiện tại, Chợ Hồ Xá 3 đã xuống cấp, nguồn kinh phí sửa chữa, nâng cấp lớn, trong lúc đó nguồn ngân sách hiện khó khăn nên chưa thể đầu tư theo yêu cầu.

2. Trường PTDT Nội Trú Vĩnh Linh hiện tại gồm có 10 lớp và 256 em học sinh. Tuy nhiên, hiện có 01 dãy nhà được xây dựng vào năm 1997 đã quá hạn sử dụng và xuống cấp trầm trọng, không thể sử dụng và chưa có các phòng học chuyên môn theo quy định. Đề nghị các cấp quan tâm, xem xét đầu tư.

Trả lời:

Năm 2021 UBND huyện đã quan tâm bố trí xây dựng tại Trường PTDT Nội Trú công trình Nhà nội trú với tổng mức đầu tư 11 tỷ đồng. Đối với kiến nghị của cử tri, UBND huyện tiếp thu. Tuy nhiên, để đầu tư xây dựng mới công trình này cần nguồn vốn khá lớn, trong khi vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã bước sang năm cuối cùng, nguồn vốn cơ bản đã được cân đối hết cho các nhiệm vụ. Vì thế, trong thời gian tới huyện sẽ đẩy mạnh việc huy động nguồn vốn từ ngân sách cấp trên, cùng với nguồn lực của huyện, quyết tâm đưa dự án này vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 để đầu tư xây dựng mới dự án, phục vụ nhu cầu của nhà trường, thầy cô, phụ huynh và các em học sinh.

3. Đường Hoàng Văn Thụ là tuyến đường liên xã (Hồ Xá - Vĩnh Hòa - Hiền Thành). Qua nhiều năm sử dụng nay đã xuống cấp, gây mất ATGT nghiêm trọng. Đề nghị UBND huyện quan tâm đầu tư sửa chữa, nâng cấp để giao thông đi lại thuận lợi đảm bảo ATGT.

Trả lời:

UBND huyện tiếp thu ý kiến cử tri, tuy nhiên nguồn lực để thực hiện đầu tư tuyến đường trên là rất lớn, trong khi điều kiện ngân sách huyện còn khó khăn. Do đó ngày 28/11/2023, UBND huyện có Tờ trình số 331/TTr-UBND về việc xin đăng ký nhu cầu đầu tư các dự án ODA sử dụng vốn Ngân hàng Phát triển Châu Á gửi Sở KH&ĐT tỉnh xem xét đưa vào kế hoạch trình UBND tỉnh hỗ trợ đầu tư. Bên cạnh đó, UBND huyện có Công văn số 2093/UBND-KTHT gửi Sở GTVT về việc đề xuất danh mục kế hoạch bảo trì công trình đường bộ năm 2025, trong đó có đề xuất tuyến đường nói trên.

4. Đường Nguyễn Lương Bằng sau khi khởi công được 01 tháng thì dừng không hiểu lí do, làm mất ATGT trầm trọng, gây bức xúc trong Nhân dân. Đề nghị UBND huyện kiểm tra và chỉ đạo tiếp tục thi công.

Trả lời:

Công trình này do Ban QLDA, PTQĐ và Cụm công nghiệp, Du lịch biển huyện Vĩnh Linh làm chủ đầu tư, đã triển khai thi công. Công trình này (nằm trong nhóm 8 tuyến đường nội thị được đầu tư từ nguồn NS tỉnh và NS huyện) mà phần vốn ngân sách tỉnh chưa bố trí vì vậy nên chưa triển khai để thi công.

5. Đối với các thôn, bản, khu phố quy định phụ cấp Khu phố trưởng hưởng theo bằng cấp là bất cập, đề nghị các cấp xem xét lại.

Trả lời:

Hiện nay, mức phụ cấp hàng tháng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố trong đó có các chức danh: Bí thư Chi bộ hoặc Bí thư Đảng bộ bộ phận; Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân phố; Trưởng ban công tác Mặt trận được thực hiện theo Nghị quyết 120/2023/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của HĐND tỉnh Quảng Trị về Quy định chức danh, mức phụ cấp và mức phụ cấp kiêm nhiệm người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; mức hỗ trợ và mức phụ cấp kiêm nhiệm người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố; kinh phí hoạt động của tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Quy định của Nghị quyết xếp phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố hệ số theo mức lương cơ sở và được chia làm 02 đối tượng là người có trình độ chuyên môn trung cấp trở xuống và trình độ chuyên môn Cao đẳng trở lên. Việc xếp phụ cấp theo trình độ đào tạo, phòng Nội vụ đã tiếp thu ý kiến tham gia của các xã, thị trấn và trao đổi tại Hội thảo lấy ý kiến quy định mức phụ cấp phân theo trình độ đào tạo.

Tuy nhiên, căn cứ vào Điểm c, Khoản 3, Điều 34, Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố có quy định: *“Mức phụ cấp của từng chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố bảo đảm tương quan hợp lý với mức lương bậc 1 của công chức cấp xã có cùng trình độ đào tạo nhằm khuyến khích người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ”*; nhằm để nâng cao năng lực của đội ngũ người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố ngày càng tốt hơn và khuyến khích người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố tham gia đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ của mình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết xếp phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố hệ số theo mức lương cơ sở chia làm 02 đối tượng theo trình độ chuyên môn.

6. Chế độ phụ cấp của Y tế thôn năm 2024 tại địa bàn thị trấn Hồ Xá đã bị cắt, đề nghị giải trình cho cử tri được biết.

Trả lời:

Theo Quyết định số 75/2009/QĐ-TTg ngày 11/05/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chế độ phụ cấp đối với nhân viên y tế thôn, bản: Việc chi trả chế độ phụ cấp cho nhân viên y tế thôn bản chỉ đề cập đến cấp xã, không đề cập đến cấp phường, thị trấn. Khoản 2, Điều 1 của Quyết định này nêu rõ: *“Quyết định này không áp dụng đối với nhân viên y tế tại các tổ dân phố thuộc các phường, thị trấn”*.

Hiện nay Sở Y tế đã trình UBND tỉnh, đề nghị hỗ trợ phụ cấp cho nhân viên y tế khu phố thuộc các thị trấn, trong khi chờ Chính phủ xem xét lại Quyết định số 75/2009 ngày 11/5/2009.

7. Cán bộ, Công chức, Viên chức được tăng lương từ tháng 7/2024, kéo theo mức thu BHXH, BHYT tăng. Người lao động không hưởng lương và không hưởng chế độ khó khăn trong việc nộp BHXH, BHYT. Đề nghị được quan tâm hỗ trợ.

Trả lời:

Căn cứ Nghị định số 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024, quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang của Chính phủ, kể từ ngày 01/7/2024 mức lương cơ sở là 2.340.000 đồng/tháng. Như vậy, mức đóng bảo hiểm y tế (BHYT) của các đối tượng theo quy định tăng lên, trong đó có nhóm tham gia BHYT theo hộ gia đình và nhóm tham gia BHYT học sinh, sinh viên. Trong khi hiện nay tình hình giá cả tăng cao, công việc và thu nhập của người dân không ổn định, đời sống gặp nhiều khó khăn nên đã ảnh hưởng đến việc tham gia BHXH, BHYT của người dân.

UBND huyện xin ghi nhận và chia sẻ với ý kiến của cử tri thị trấn Hồ Xá về vấn đề này và sẽ đề nghị cấp có thẩm quyền quan tâm.

8. *Xung quanh khuôn viên Sân vận động huyện Vĩnh Linh không được quản lý do đó là nơi để người dân lợi dụng làm chỗ vứt rác bừa bãi, gây ô nhiễm, mất mỹ quan đô thị. Đề nghị UBND huyện có giải pháp quản lý làm lại vỉa hè hoặc đầu tư các khu dịch vụ cho người dân thuê.*

Trả lời:

UBND huyện tiếp thu ý kiến của cử tri, tuy nhiên hiện nay nguồn ngân sách huyện còn khó khăn nên chưa thể thực hiện trong giai đoạn này. UBND huyện sẽ đưa dự án cải tạo, vỉa hè khu vực xung quanh khuôn viên sân vận động huyện trong thời gian tới. Bên cạnh đó, UBND cũng đã chỉ đạo Trung tâm Môi trường - Công trình đô thị huyện và UBND thị trấn Hồ Xá tăng cường công tác kiểm tra, duy trì đảm bảo vệ sinh môi trường, đồng thời tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường khu vực xung quanh khuôn viên sân vận động huyện.

9. *Ô nhiễm môi trường không khí do chất thải từ nhà máy cao su vẫn đang còn diễn ra, ngày càng thường xuyên với diện tích rộng. Đề nghị UBND huyện quan tâm kiểm tra, giải quyết dứt điểm.*

Trả lời:

Quan trắc môi trường không khí xung quanh định kỳ được quy định tại Điều 6 Thông tư 10/2021/TT-BTNMT. Ngày 11/01/2024 Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 140/QĐ-STNMT về Chương trình quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Quảng Trị năm 2024; theo đó, quan trắc môi trường không khí xung quanh – độ rung – tiếng ồn gồm 26 điểm, với tần suất quan trắc tối thiểu 02 tháng/đợt (06 đợt/năm); huyện Vĩnh Linh giai đoạn 2021-2025 có 02 điểm quan trắc thường xuyên tại thị trấn Hồ Xá và thị trấn Bến Quan. Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường đã

tiên hành lấy mẫu 5 đợt (các tháng 2, 4, 6, 7 và tháng 9). Tuy nhiên hiện nay, theo báo cáo kết quả quan trắc không có các thông số phản ánh mùi hôi; phần lớn các thông số quan trắc đều nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 05:2023/BTNMT.

Ngày 23/9/2024, Phòng Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu UBND huyện ban hành Kế hoạch số 163/KH-UBND về việc kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của một số cơ sở, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn huyện năm 2024; Theo đó, Phòng Tài nguyên và Môi trường sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở sản xuất, chế biến mủ cao su trên địa bàn huyện thực hiện đầy đủ các thủ tục liên quan đến môi trường; đồng thời tham mưu UBND huyện đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện quan trắc đột xuất môi trường không khí có các thông số để đánh giá về mùi hôi theo phản ánh của người dân.

III. CỬ TRI THỊ TRẤN BẾN QUAN KIẾN NGHỊ

1. Về kiến nghị bố trí nguồn vốn thực hiện mới Quy hoạch chung thị trấn Bến Quan: Việc thống nhất phạm vi điều chỉnh địa giới hành chính thị trấn Bến Quan và Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Bến Quan hết hạn quy hoạch cần thực hiện điều chỉnh. UBND thị trấn Bến Quan kiến nghị các cấp xem xét bố trí nguồn vốn để thực hiện điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Bến Quan nhằm đảm bảo tính phù hợp với việc sử dụng đất và thuận lợi cho địa phương thực hiện các công trình dự án trong quá trình xây dựng đô thị văn minh cũng như việc cấp giấy chứng nhận QSD đất cho Nhân dân¹.

Trả lời:

Đối với việc Điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Bến Quan, UBND huyện đã giao cho cơ quan chuyên môn cấp huyện (Phòng Kinh tế và Hạ tầng) tham mưu thực hiện theo các quy định hiện hành. Đến nay, việc điều chỉnh đồ án Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Bến Quan đã được UBND tỉnh thống nhất chủ trương (tại Văn bản số 5016/UBND-KT ngày 11/11/2024 của UBND tỉnh Quảng Trị). UBND huyện tiếp tục chỉ đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện việc lập điều chỉnh đồ án Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Bến Quan phù hợp với hiện trạng sử dụng đất và định

¹ Năm 2014, UBND tỉnh Quảng Trị có Quyết định số 2246/QĐ-UBND, ngày 20/10/2014 về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Bến Quan đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Hiện nay Quy hoạch theo đồ án Quy hoạch chung nói trên đã hết hạn cần điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Bến Quan phù hợp với việc sử dụng đất tại địa phương. Đặc biệt trong quá trình triển khai thực hiện Dự án cao tốc Bắc Nam có nhiều vùng Quy hoạch không phù hợp với hiện trạng sử dụng đất ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân. Ngày 02/05/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 513/QĐ-TTg về việc phê duyệt Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hoá hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính”. Qua sự thống nhất địa giới hành chính giữa các xã, đã thống nhất điều chỉnh địa giới hành chính thị trấn Bến Quan về phía Nam của đường Hồ Chí Minh (thuộc địa giới hành chính xã Vĩnh Hà là chủ yếu)

hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đảm bảo việc triển khai thực hiện Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Bến Quan có hiệu quả. Làm cơ sở để triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội một cách đồng bộ, cũng như công tác cấp giấy chứng nhận QSD đất cho Nhân dân.

2. Về Dự án đo đạc địa chính chính quy 02 xã Vĩnh Hà, Vĩnh Khê:

Dự án đo đạc địa chính chính quy cho 03 xã Vĩnh Hà, Vĩnh Khê và Vĩnh Thái được triển khai từ năm 2018. Quá trình triển khai Dự án đã thực hiện việc đo đạc và hoàn thành cho Nhân dân ký hồ sơ. Tuy nhiên, đến năm 2023 người dân được biết thông tin Dự án đã kết thúc. Sau quá trình hơn 05 năm triển khai Dự án, các hộ dân thuộc 02 xã Vĩnh Hà, Vĩnh Khê không nhận được giấy chứng nhận QSD đất. Người dân bức xúc, liên tục phản ánh tại các cuộc tiếp xúc cử tri về việc không được cấp giấy chứng nhận QSD đất. Hiện nay, để làm được giấy chứng nhận QSD đất, bà con phải tự thực hiện lại quy trình từ đầu, gây khó khăn cho Nhân dân (lãng phí tiền của Nhà nước và Nhân dân). Người dân kiến nghị các cấp quan tâm, tiếp tục thực hiện Dự án nói trên để Nhân dân được nhận giấy chứng nhận QSD đất.

Trả lời:

Hiện nay Dự án Đo đạc chính lý, đo vẽ lại bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy CNQSD đất và xây dựng CSDL địa chính 3 xã (Vĩnh Hà, Vĩnh Thái và Vĩnh Khê), huyện Vĩnh Linh theo Quyết định số 2735/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND tỉnh Quảng Trị đã kết thúc. Việc cấp Giấy CNQSD đất cho nhân dân 3 xã Vĩnh Hà, Vĩnh Thái và Vĩnh Khê sẽ tiếp tục triển khai theo Nghị quyết số 94/NQ-HĐND ngày 9/12/2022 của HĐND tỉnh Quảng Trị về việc thông qua công tác đo đạc, đăng ký đất đai, cấp giấy CNQSD đất, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và chỉnh lý biên động hồ sơ địa chính thường xuyên cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2023-2025. 17/10/2024, Phòng TN & MT đã tham mưu UBND huyện ban hành Công văn số 2304/UBND-TNMT về việc thực hiện Nghị quyết số 94/NQ-HĐND ngày 09/12/2022. Hiện nay UBND các xã, thị trấn đã có báo cáo, Phòng Tài nguyên và Môi trường đang tổng hợp báo cáo của UBND các xã, thị trấn; hợp đồng đơn vị tư vấn lập thiết kế kỹ thuật – dự toán đo đạc chỉnh lý thửa đất, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai gửi Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định theo quy định.

3. Về kiến nghị chi trả tiền khen thưởng và phần ảnh hưởng bổ sung thuộc Dự án đường điện 500KV thuộc xã Vĩnh Hà như sau:

Qua quá trình tuyên truyền vận động Nhân dân thực hiện bàn giao mặt bằng thực hiện Dự án cao tốc Bắc Nam, UBND thị trấn Bến Quan nhận được thông tin Dự án 500KV đi qua xã Vĩnh Hà đã thực hiện xong công tác bồi thường hỗ trợ cho bà con Nhân dân. Nhưng đối với tiền khen thưởng theo quy định và phần ảnh hưởng bổ sung về phía Hội đồng GPMB huyện đã thống nhất số liệu và hoàn thiện hồ sơ với người dân, nhưng đến nay người dân vẫn chưa được chi trả số tiền trên. Vì vậy, kiến nghị các cơ quan liên quan xem xét để chi

trả phần còn lại cho bà con Nhân dân, nhằm thuận lợi cho công tác GPMB của địa phương cho những dự án sau, cụ thể như Dự án cao tốc Bắc Nam hiện nay.

Trả lời:

Hiện nay, Ban quản lý dự án, Phát triển quỹ đất và cụm công nghiệp, du lịch biển đã bổ sung lại đầy đủ hồ sơ, Phòng Tài nguyên và Môi trường đang rà soát thẩm định để trình UBND huyện phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ còn tồn tại trong hành lang tuyến và hỗ trợ khác của các hộ gia đình, cá nhân, tổ chức bị ảnh hưởng để GPMB thực hiện công trình đường dây 500 kw Quảng Trạch – Dốc Sỏi; đến ngày 30/11/2024 sẽ hoàn thành phương án, bồi thường, hỗ trợ cho các hộ gia đình, cá nhân, tổ chức bị ảnh hưởng theo quy định.

4. Về quy hoạch khu công nghiệp cụm Miền Tây Vĩnh Linh: Đã được quy hoạch nhưng chưa có sự đầu tư đề nghị các cơ quan chức năng quan tâm, xem xét sớm đầu tư nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền Tây và giải quyết nhu cầu việc làm cho người lao động.

Trả lời:

Cụm công nghiệp phía Tây A Vĩnh Linh được quy hoạch theo Quyết định số 1737/QĐ-TTg ngày 29/12/2023 về Quy hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050; Quyết định số 925/QĐ-UBND ngày 19/4/2024 của UBND tỉnh Quảng Trị về phê duyệt đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Vĩnh Linh đến năm 2040, định hướng đến năm 2050. Ngày 07/7/2023, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị và lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam họp thống nhất đề xuất giao Công ty TNHH MTV cao su Quảng Trị khảo sát, đầu tư hạ tầng kỹ thuật CCN phía Tây A Vĩnh Linh.

Ngày 28/9/2024, UBND huyện có Công văn số 2064/UBND-KTHT gửi Công ty TNHH MTV cao su Quảng Trị về việc đầu tư Hạ tầng CCN phía Tây A Vĩnh Linh; Trong thời gian tới, UBND huyện sẽ phối hợp, hướng dẫn Công ty TNHH MTV cao su Quảng Trị đầu tư theo quy định.

5. Đài tăng áp của của công ty nước sạch Quảng Trị được đầu tư xây dựng năm 2014 tại khóm 2 (khóm 7 cũ) thị trấn Bến Quan với số vốn 14 tỷ đồng. Với mục đích đưa hệ thống nước máy đến các xã Vĩnh Hà, Vĩnh Khê và các khóm thuộc thị trấn Bến Quan chưa có nước máy. Tuy nhiên, sau hơn 10 năm hoàn thành công trình Đài tăng áp, đến nay vẫn chưa đưa vào sử dụng. Nhân dân tại xã Vĩnh Hà, Vĩnh Khê và một số khóm của thị trấn Bến Quan vẫn chưa tiếp cận được với nước máy, gây lãng phí vốn và ngân sách Nhà nước.

Trả lời:

Nhà máy cấp nước Bến Quan có công suất 2.000 m³/ngày đêm, hiện nay nhà máy vẫn hoạt động bình thường, cấp nước được cho khoảng 30% người dân trên địa bàn thị trấn Bến Quan. Tuy nhiên do nguồn vốn khó khăn, mặt khác do địa bàn dân cư không tập trung nên chưa đầu tư hệ thống đến từng hộ dân trong thị trấn và khu vực lân cận. Trong thời gian tới UBND huyện sẽ kiến nghị Công ty nước sạch

Quảng Trị sẽ đầu tư thêm hệ thống đường ống để đảm bảo phục vụ cho người dân trong khu vực.

6. Hiện nay, chế độ Dân quân tự vệ thực hiện theo Nghị định 72/2020 và Nghị quyết 108/2021 của HĐND tỉnh Quảng Trị. Theo khoản 2, Điều 16 của Nghị định 72/2020 quy định "Định mức hưởng chế độ chính sách cho DQTV sẽ được điều chỉnh trong trường hợp điều chỉnh mức lương cơ sở hoặc tiền lương CBCC, viên chức, LLVT", tuy nhiên hiện nay mức lương cơ sở đã 02 lần nâng (lên 1.800.000 và 2.340.000) nhưng chế độ chính sách cho DQTV vẫn chưa có sự điều chỉnh. Nghị quyết 108/2021 quy định chế độ ngày công cho DQTV là 119.200đ là thấp so với ngày công lao động phổ thông hiện nay, gây khó khăn trong việc điều động DQTV thực hiện nhiệm vụ. Đối với việc khoán kinh phí hoạt động cho DQTV cấp xã trên địa bàn tỉnh là 220 triệu chưa đáp ứng với thực tế hoạt động quân sự cơ sở, còn mang tính định mức chung, gây khó khăn cho hoạt động DQTV ở cơ sở.

Trả lời:

Hiện nay, việc chi trả ngày công cho nhiệm vụ huấn luyện, hoạt động của lực lượng Dân quân tự vệ các xã, thị trấn thực hiện theo Nghị quyết số 108/2021/NQ-HĐND ngày 30 tháng 8 năm 2021 của HĐND tỉnh về việc quy định một số chế độ chính sách cho đối với lực lượng Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Khi có quyết định huy động, điều động hoặc thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch do cấp có thẩm quyền phê duyệt được hưởng trợ cấp ngày công lao động 119.200 đồng, trường hợp kéo dài thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ theo quyết định của cấp có thẩm quyền được hưởng trợ cấp tăng thêm 59.600 đồng/ngày.

Việc khoán kinh phí hoạt động cho Dân quân tự vệ cấp xã trên địa bàn tỉnh thực hiện theo Nghị quyết số 152/2021/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của HĐND tỉnh về ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022, ổn định đến năm 2025, đối với cấp xã, thị trấn định mức phân bổ chi Quốc phòng 220 triệu đồng/xã, thị trấn/năm.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ thực tế tại địa phương Ban CHQS huyện, UBND huyện đã báo cáo những bất cập, khó khăn đến HĐND, UBND tỉnh, Bộ CHQS tỉnh nhưng đến nay HĐND tỉnh chưa có kết luận thay đổi mức phân bổ dự toán cho hoạt động Quân sự cơ sở và chi trả ngày công cho hoạt động của lực lượng Dân quân tự vệ nên vẫn thực hiện theo Nghị quyết số 108/2021/NQ-HĐND ngày 30 tháng 8 năm 2021 của HĐND tỉnh; kinh phí phân bổ cho nhiệm vụ Quốc phòng vẫn giữ nguyên theo Nghị quyết số 152/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh ngày 09 tháng 12 năm 2021.

7. Công trình đường điện mạch vòng đang triển khai tại xã Vĩnh Hà, quá trình thực hiện người dân phản ánh việc Đơn vị thi công đã thi công cột điện và đường dây qua đất người dân nhưng không thông báo, không thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ cho người dân theo quy định. Đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra để có hướng giải quyết cho Nhân dân.

Trả lời:

Công trình trên thuộc dự án Xây dựng các mạch vòng lưới điện trung áp tỉnh Quảng Trị năm 2021 được Công ty Điện lực Quảng Trị phê duyệt theo Quyết định số 1449/QĐ-QTPC ngày 26/12/2020; Dự án trên được Công ty Điện lực Quảng Trị phê duyệt kinh phí hỗ trợ GPMB đối với phạm vi GPMB; thực hiện có niềm yết công khai đảm bảo theo đúng quy trình. Tuy nhiên, để đảm bảo quyền lợi của của công dân, UBND huyện đề nghị UBND xã Vĩnh Hà, TT Bến Quan phối hợp cung cấp thông tin về UBND huyện (qua Ban QLDA ĐT...XD, PTQD, CCN, DLB) để kiểm tra làm rõ.

IV. CỬ TRI XÃ VĨNH GIANG KIẾN NGHỊ

1. Khu đất Trụ sở công an cũ tại Thôn Tân An hiện nay bỏ hoang, người dân thường xuyên tập kết rác thải gây ô nhiễm môi trường, đồng thời là nơi dễ tụ tập xảy ra tệ nạn xã hội đề nghị Công an huyện là cơ quan quản lý cần có biện pháp xử lý.

Trả lời:

Khu đất nằm trên thôn Tân an, xã Vĩnh Giang, trước đây là Trạm Công an Khu vực Cửa Tùng (cũ). Sau này khi thành lập Công an Thị trấn Cửa Tùng thì Trạm giải thể và không sử dụng cho đến nay. Vì bỏ hoang lâu ngày nên một số hộ dân đã đổ rác tại khu vực này gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan xung quanh khu đất.

Công an huyện đã tăng cường công tác tuần tra khép kín địa bàn, đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn nhằm phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật; Công an xã Vĩnh Giang tham mưu UBND xã trong việc trao đổi, đề nghị cơ quan có thẩm quyền về hiện trạng tại Khu đất Trụ sở Công an cũ; đã phối hợp Ban điều hành thôn thực hiện công tác tuyên truyền, nhắc nhở các hộ dân gần khu vực đất trống không đổ rác tại khu vực này, chung tay giữ gìn vệ sinh chung; thường xuyên tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn các hành vi tụ tập của thanh thiếu niên tại Khu đất Trụ sở Công an cũ, hạn chế xảy ra các hành vi vi phạm. UBND huyện đề nghị UBND xã Vĩnh Giang làm báo cáo đề xuất phương án xử lý.

2. Việc xây dựng Nông thôn mới ở Vĩnh Giang đang còn thiếu tiêu chí trường đạt chuẩn mức độ 2. Đề nghị các cấp xem xét bố trí nguồn đảm bảo Trường tiểu học đạt chuẩn mức độ 2.

Trả lời:

Đối chiếu quy chuẩn trường đạt chuẩn quốc gia, trường TH Vĩnh Giang thiếu 01 nhà học 2 tầng gồm 06 phòng chức năng. Để giải quyết vấn đề này, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 3971/QĐ-UBND ngày 28/12/2023 về phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách huyện quản lý trong đó phân bổ cho trường TH Vĩnh Giang 4,5 tỷ đồng để xây dựng công trình này. UBND huyện cũng đã ban hành Quyết định số 2435/QĐ-UBND ngày 08/7/2024 về việc phê duyệt, điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Trường tiểu học Vĩnh Giang. Hạng mục 6 phòng chức năng.

Hiện nay, công trình này đang được chủ đầu tư thực hiện các thủ tục đấu thầu và dự kiến sẽ khởi công xây dựng vào thời gian sớm nhất nhằm đảm bảo các điều kiện để đề nghị công nhận trường TH Vĩnh Giang đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

3. Đề nghị UBND huyện quan tâm đầu tư đường điện phục vụ bà con nuôi trồng thủy sản vùng Sác Hàn, thôn Tân Mỹ.

Trả lời:

Trong thời gian vừa qua, trong điều kiện hết sức khó khăn về nguồn vốn, nhưng Công ty Điện lực Quảng Trị đã cân đối, bố trí nguồn vốn hợp lý để đầu tư, nâng cấp và mở rộng lưới điện phục vụ phát triển KT-XH của địa phương. Đối với địa bàn huyện Vĩnh Linh, riêng trong năm 2024 khối lượng đầu tư xây dựng, đại tu, sửa chữa 38 trạm biến áp phụ tải, gần 53,1 km đường dây trung, hạ áp phục vụ nhu cầu sử dụng điện của địa phương. Tuy nhiên, một số công trình ngành Điện đầu tư tại một số khu vực phục vụ các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có nhu cầu phát triển sản xuất theo mô hình trang trại, sản xuất nông nghiệp không mang lại hiệu quả (cụ thể như ở khu vực xã Vĩnh Tú). Hệ thống điện phải được đầu tư xây dựng theo quy hoạch đã được phê duyệt trên cơ sở quy hoạch phát triển KT-XH và nhu cầu sử dụng điện của địa phương. Đối với Cử tri xã Vĩnh Giang kiến nghị ngành Điện cần tạo điều kiện kéo đường điện ra các vùng đất sản xuất để Nhân dân có điện phát triển kinh tế. Các tổ chức, cá nhân nếu có nhu cầu sử dụng điện có thể liên hệ với Điện lực Vĩnh Linh để được hướng dẫn, hỗ trợ các thủ tục cấp điện theo quy định. Sau khi tổng hợp hồ sơ, tùy theo nhu cầu quy mô, công suất sử dụng, Điện lực Vĩnh Linh sẽ báo cáo Công ty Điện lực Quảng Trị xem xét quyết định Trong quá trình thực hiện đầu tư, đề nghị các cấp chính quyền địa phương phối hợp với ngành Điện để thực hiện các thủ tục cấp đất, cấp phép thi công và GPMB đảm bảo tiến độ cấp điện theo yêu cầu của khách hàng sử dụng điện.

4. Làng du lịch cộng đồng thôn Tùng Luật đã được quy hoạch đề nghị các cấp triển khai để người dân có cơ hội phát triển kinh tế.

Trả lời:

Quy hoạch 1/500 Làng văn hóa du lịch cộng đồng sinh thái Tùng Luật - xã Vĩnh Giang hiện nay Phòng Văn hóa và Thông tin đang phối hợp với công ty tư vấn công trình Kiến trúc xanh tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư lần hai và đang tiến hành các bước tiếp theo để trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt. (Dự kiến tháng 12/2024 sẽ công bố quy hoạch và kêu gọi đầu tư.)

5. Dự án cấp nước sạch đã cơ bản hoàn thành nhưng lại bị tạm dừng khá lâu, đề nghị UBND huyện kiểm tra và chỉ đạo thi công nhanh bảo đảm cho bà con có nước sạch sử dụng trước mùa mưa.

Trả lời:

Dự án cấp nước sạch đã hoàn thành dự án; Tuy nhiên, phần bổ sung nước đầu nối vào từng hộ dân hiện Ban QLDA, PTQĐ và Cụm công nghiệp, Du lịch biển huyện Vĩnh Linh đang làm thủ tục để bổ sung hạng mục phát sinh này.

6. Hiện nay tình trạng người dân sử dụng đất đã lâu năm nhưng chưa có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Giá đo đạc, làm hồ sơ mỗi thửa đất khá nhiều mà bà con kinh tế còn khó khăn. Đề nghị các cấp tạo điều kiện cho người dân.

Trả lời:

Hiện nay tình trạng người dân sử dụng đất đã lâu năm nhưng chưa có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Hộ gia đình, cá nhân đến Bộ phận 1 cửa của UBND cấp xã để được hướng dẫn thủ tục có liên quan. Lưu ý, nếu hộ gia đình có các giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 137 Luật Đất đai; trường hợp không có giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 138 Luật Đất đai năm 2024 thì thực hiện các thủ tục cấp giấy CNQSD đất theo quy định của Luật. Trình tự, thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất thực hiện theo quy định tại Điều 31 Nghị định số 101/2024/NĐ-CP ngày 29/7/2024 để hướng dẫn cho người dân thực hiện theo đúng quy định và đảm bảo quyền lợi cho người dân.

- Giá đo đạc, làm hồ sơ mỗi thửa đất khá nhiều mà bà con kinh tế còn khó khăn: Hiện nay giá dịch vụ công được thực hiện theo Nghị quyết số 13/2022/NQ-HĐND ngày 15/4/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị về quy định mức thu, miễn, giảm; chế độ thu, nộp các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị; Quyết định 37/2023/QĐ-UBND ngày 22/12/2023 của UBND tỉnh Quảng Trị về Ban hành đơn giá dịch vụ công trong lĩnh vực đất đai (không bao gồm phí, lệ phí) áp dụng tại Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Quảng Trị; Công văn số 540/VPĐKĐĐ-HCTH ngày 02/7/2024 của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Quảng Trị về việc áp dụng các khoản thu liên quan đến lĩnh vực đất đai.

7. Đề nghị các cấp quan tâm đến các di tích lịch sử: Hàm địa đạo tại thôn Tân Trại 2, Miêu cại kênh tại khu vực ruộng Môn Hạ cần lập bia tưởng niệm.

Trả lời:

UBND huyện đã triển khai Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 14/4/2022 của UBND huyện Vĩnh Linh về việc thực hiện Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 16/02/2022 của UBND tỉnh Quảng Trị về đầu tư bảo tồn, tôn tạo, chống xuống cấp hệ thống di tích lịch sử văn hóa tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022– 2025.

Đối với điểm di tích lịch sử Địa đạo Tân Mỹ 2 và Miêu Khai Canh, xã Vĩnh Giang hiện nay đang khảo sát, đo vẽ lập Hồ sơ pháp lý và Hồ sơ khoa học cho di tích. *(Nhiệm vụ xây dựng và hoàn thiện Hồ sơ khoa học di tích do Trung tâm quản lý Di tích và Bảo tàng tỉnh phụ trách).*

Trên cơ sở các di tích đã được hoàn thiện Hồ sơ khoa học, Pháp lý và căn cứ vào các quyết định phân cấp, Phòng VH&TT sẽ tham mưu UBND huyện chỉ

đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn phối hợp xây dựng kế hoạch, lộ trình đầu tư tôn tạo và xây dựng di tích trong các giai đoạn tiếp theo.

8. Đề nghị UBND huyện thông báo rõ cho Nhân dân được biết Dự án đường ven biển khi nào triển khai, để bà con biết yên tâm sản xuất trên các thửa đất của mình.

Trả lời:

Dự án Đường ven biển kết nối hành lang kinh tế Đông Tây, tỉnh Quảng Trị do Ban QLDA Đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư; Công trình qua địa bàn huyện Vĩnh Linh với tổng chiều dài là 26,22 km (giai đoạn 1: 23,06km và giai đoạn 2: 3,16km). Hiện tại Hội đồng GPMB huyện đang thực hiện công tác GPMB 23,06km (giai đoạn 1), còn đoạn tuyến 3,16km (giai đoạn 2) qua địa phận thị trấn Cửa Tùng và xã Vĩnh Giang Chủ đầu tư chưa bàn giao hồ sơ và phạm vi GPMB nên chưa thực hiện công tác GPMB đợt này.

9. Tại thôn Cổ Mỹ, nhiều cột điện có hiện tượng nứt để gây đổ khi mùa mưa bão đến. Đề nghị điện lực kiểm tra thay thế đảm bảo an toàn.

Trả lời:

Đối với các tuyến đường dây hạ áp cấp điện sau TBA Cổ Mỹ: Điện lực Vĩnh Linh đã thực hiện lập kế hoạch để thay thế, sửa chữa các vị trí cột bị hư hỏng tại thôn cổ Mỹ vào danh mục công trình sửa chữa lớn năm 2025 và đã được Công ty Điện lực Quảng Trị phê duyệt. Tuy nhiên, để phục vụ triển khai thi công xây dựng công trình kính đề nghị chính quyền địa phương xã Vĩnh Giang vận động người dân trong công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công.

Trên đây là nội dung giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 20 HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026, UBND huyện giải trình và trả lời để cử tri được biết./.

Nơi nhận:

- TT HU, HĐND, UBMT huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Ban Pháp chế HĐND huyện;
- VP HĐND&UBND huyện;
- Ban TCD huyện;
- Các phòng, ban, ngành, tổ chức hội đoàn thể thuộc huyện;
- Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMT các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Thái Văn Thành